

Số: /BC-BHXH

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công văn số 2624/UBND-TH ngày 19/5/2023 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh báo cáo như sau:

Năm 2023, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Bắc Giang tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraina kéo dài; chính sách Zero Covid của Trung Quốc dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, phải cắt giảm nhân công, hoạt động sản xuất cầm chừng, khó khăn về tài chính dẫn đến nợ BHXH ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của Ngành ngay từ đầu năm BHXH tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp thu hồi nợ như: Thanh tra đột xuất đối với đơn vị chậm đóng từ 03 tháng trở lên; gửi thông báo đôn đốc 02 lần/tháng, thông tin những đơn vị nợ trên phương tiện truyền thông, mời các đơn vị đến bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, cam kết trả nợ...; giao chỉ tiêu giảm nợ BHXH cho BHXH các huyện; chỉ đạo BHXH các huyện tích cực tham mưu với UBND các huyện tăng cường chỉ đạo, triển khai các giải pháp giảm nợ, khắc phục tình trạng chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN. Cùng với việc tích cực phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu hồi nợ BHXH trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với các Sở, Ngành liên quan như: Kế hoạch phối hợp số 19/KHPH-CAT-BHXHT ngày 23/5/2022 giữa Công an tỉnh và BHXH tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN... Tính đến hết 30/4/2023, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 240,160 tỷ đồng, chiếm 2,64% số phải thu, giảm 92.543 triệu đồng (tương ứng giảm 1,61%) so với cùng kỳ năm 2022, trong đó số tiền các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên là 33.477 triệu đồng.

Cơ cấu nợ như sau:

- + Nợ từ 3 đến dưới 6 tháng là: 152 đơn vị, với số tiền là: 10.230 triệu đồng.
- + Nợ từ 6 đến dưới 9 tháng là: 30 đơn vị, với số tiền là: 2.745 triệu đồng.
- + Nợ từ 9 tháng trở lên là: 43 đơn vị, với số tiền là: 20.502 triệu đồng.

Trong tổng số nợ 240,160 tỷ đồng có 296 đơn vị đã dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải thể, chủ vắng mặt nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là 56,2 tỷ đồng. Đây là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lẻ nợ BHXH, BHYT, BHTN từ thời gian trước. Những doanh nghiệp này hiện chưa có phương án xử lý do chủ vắng mặt, dừng hoạt động, không còn tài sản để thu hồi trả nợ, BHXH tỉnh đã và tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động như: Thực hiện chốt sổ, xác nhận quá trình tham gia BHXH đến thời điểm đơn vị đã nộp BHXH, trả sổ cho người lao động để người lao động yên tâm tham gia BHXH ở đơn vị mới.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đôn đốc thu nợ; tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN sâu rộng đến người lao động trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

- Phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nợ kéo dài có lộ trình trả nợ, đồng thời tạo điều kiện giải quyết một số chính sách về BHXH cho người lao động như giải quyết chế độ hưu cho các trường hợp đến tuổi nghỉ hưu, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ BHXH cho người lao động chấm dứt HĐLĐ theo nguyên tắc “đóng – hưởng”.

- Hằng tháng, lập danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN gửi Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để phối hợp đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; gửi Công an tỉnh để phối hợp nắm bắt tình hình nợ đọng của các doanh nghiệp; thông báo tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN gửi các cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ để có cơ sở xem xét mở rộng đầu tư của doanh nghiệp, thi đua khen thưởng. Đồng thời, công khai danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên trang Website của ngành.

- Hằng tháng, gửi thông báo nợ đến các đơn vị nợ; đối với đơn vị nợ quỹ BHYT trên 30 ngày gửi thông báo đôn đốc đơn vị, trường hợp đơn vị cố tình không chấp hành, thực hiện khóa mã thẻ BHYT, người lao động đi khám chữa bệnh đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Luật BHYT; tiếp tục mời các đơn vị đến bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, cam kết trả nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Tập trung đẩy mạnh thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên theo quy định; kiên quyết phối hợp xử lý, chấn chỉnh cá nhân, đơn vị vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- PCT TT UBND tỉnh Mai Sơn;
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, QLTST.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Huyền